

รายงานการประชุมวิสามัญ สภามงคลการบริหารส่วนตำบลนาเกษม
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓
 วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
 ณ ห้องประชุมสภามงคลการบริหารส่วนตำบลนาเกษม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำลี สิงห์ทอง	ประธานสภา	สำลี สิงห์ทอง	
๒	นายบุญมี จันทะศรี	รองประธานสภา	บุญมี จันทะศรี	
๓	นายพุทธา สายจำปา	สมาชิกสภาอบต.	พุทธา สายจำปา	
๔	นายธีรวัช บุญประวัตติ	สมาชิกสภาอบต.	ธีรวัช บุญประวัตติ	
๕	นายทองไล ทองรอด	สมาชิกสภาอบต.	ทองไล ทองรอด	
๖	นายสุทิ กัญญาพันธ์	สมาชิกสภาอบต.๖	สุทิ กัญญาพันธ์	
๗	นายกฤติ ยอดคำมี	สมาชิกสภาอบต.	กฤติ ยอดคำมี	
๘	นายรังสรรค์ คันธี	สมาชิกสภาอบต.	รังสรรค์ คันธี	
๙	นางบังอร ศรีคำ	สมาชิกสภาอบต.	บังอร ศรีคำ	
๑๐	นายกิตติศักดิ์ เหล่างาม	สมาชิกสภาอบต.	กิตติศักดิ์ เหล่างาม	
๑๑	นางสุทักษ์ พลกายา	สมาชิกสภาอบต.	สุทักษ์ พลกายา	
๑๒	นายคำลุน เฟ็งกระจ่าง	สมาชิกสภาอบต.	คำลุน เฟ็งกระจ่าง	
๑๓	นายบุญธรรม ขมิ้นแก้ว	สมาชิกสภาอบต.	บุญธรรม ขมิ้นแก้ว	
๑๔	นางสาวสุรียนต์ กัลยาพงษ์	สมาชิกสภาอบต.	สุรียนต์ กัลยาพงษ์	
๑๕	นางพรรณณี หอมวัน	สมาชิกสภาอบต.	พรรณณี หอมวัน	
๑๖	นายไกรราช อุทัย	สมาชิกสภาอบต.	ไกรราช อุทัย	
๑๗	นายราตรี แคมคำ	สมาชิกสภาอบต.	ราตรี แคมคำ	
๑๘	นายพรชัย ไชยโคตร	สมาชิกสภาอบต.	พรชัย ไชยโคตร	
๑๙	นายณรงค์ วรรณ	สมาชิกสภาอบต.	ณรงค์ วรรณ	
๒๐	นายทองอินทร์ อัจฉอนศรี	สมาชิกสภาอบต.	ทองอินทร์ อัจฉอนศรี	
๒๑	นายสุเวชร์ กาทอง	สมาชิกสภาอบต.	สุเวชร์ กาทอง	
๒๒	พ.จ.อ.ตรีพงษ์ เสาร์แก้ว	ปลัด/เลขานุการสภา	ตรีพงษ์ เสาร์แก้ว	
๒๓				

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจอมปรานค์ ศรีอักษร	นายก อบต.	จอมปรานค์ ศรีอักษร	
๒	นายทองคำ คชยาพันธ์	รองนายก อบต.	ทองคำ คชยาพันธ์	
๓	นายอุทัย โสภากุ	เลขานุการนายก อบต.	อุทัย โสภากุ	
๔	นายรังสรรค์ รุ่งเรืองศรี	ผอ.กองช่าง	รังสรรค์ รุ่งเรืองศรี	
๕	นางวิลาวรรณ ศรีอักษร	ผอ.กองการศึกษา	วิลาวรรณ ศรีอักษร	
๖	นายกฤษฎา นาโสภ	รองปลัด อบต.	กฤษฎา นาโสภ	
๗	น.ส.ศุภรานันท์ วันทา	นักวิเคราะห์	ศุภรานันท์ วันทา	
๘.	นางดวงตา สอนบุญ	จพง.ธุรการชำนาญงาน	ดวงตา สอนบุญ	
๙	นายบรรชา โสตามุข	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖	บรรชา โสตามุข	
๑๐	นายอัมพล ขมิ้นแก้ว	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑	อัมพล ขมิ้นแก้ว	
๑๑	นางบัวผัน ศิริพันธ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒	บัวผัน ศิริพันธ์	
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. นายก อบต. คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ กระผมในนามเลขานุการสภาอบต. ได้ตรวจนับองค์ประชุมครบแล้ว และได้เวลานัดประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาอบต. ได้จัดรูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และประจำแทน ประธานสภาอบต. เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

ประธานสภาฯ

- ท่านสมาชิกสภา อบต. นายก อบต. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วันนี้เป็นการประชุมสมัชชาสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมต่อไปนี้ ผมจะขอดำเนินการประชุมสภาอบต. ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- สืบเนื่องจากเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารยังมิได้เร่งการพัฒนาหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และถ้าหากไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้จะต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ จึงได้แจ้งความประสงค์ขอให้ นายอำเภอทุ่งศรีอุดม เปิดประชุมสภาฯ สมัชชาสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาเกษม จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มาประชุมกันในวันนี้วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัชชาสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ นายอำเภอทุ่งศรีอุดม อนุญาตให้ประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เชิญท่านเลขานุการประกาศอำเภอทุ่งศรีอุดม

เลขานุการสภาฯ

ประกาศอำเภอทุ่งศรีอุดม

เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมสมัชชาสามัญสมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมขอเปิดประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม สมัชชาสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยให้เกิดประโยชน์แห่งสภาและประโยชน์สุขสูงสุดต่อชุมชนตำบลนาเกษมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นายอำเภอทุ่งศรีอุดมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เปิดประชุมวิสามัญได้ตามที่ร้องขอ จึงอาศัยอำนาจตาม แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๕ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๓) จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม สมัชชาสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

/ประกาศ ณ...

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
(ลงชื่อ) นายชาญชัย คมาณิคม
นายอำเภอทุ่งศรีอุดม

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เลขานุการสภา

เชิญเลขานุการสภาชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนสภาตำบล,
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน กระผมขอเรียนแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้การรับรอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ มี
เรื่องสำคัญที่สภาพิจารณาคือ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ) และสภาได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน
๓ ท่าน เพื่อพิจารณากลับกรองงบประมาณที่ขออนุญาตจ่ายว่ามีความเหมาะสมรอบคอบและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม หรือไม่ และสภาได้
กำหนดระยะเวลาในการเสนอการแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาเกษม ท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่อย่างใด และ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) มติที่ประชุมเห็นด้วย ๒๐ เสียง มติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้
ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และบังคับใช้ต่อไป
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
ให้ท่านได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูถ้อยคำและ
ข้อความในรายงานการประชุมหากผิดพลาดขอให้เสนอเพื่อแก้ไขในที่ประชุมแห่งนี้ครับ
ขอให้แก้ไขหน้าที ๗ แก้ไขชื่อ นางวิลาวัลย์ ศรีอักษร เป็นนางวิลาวรรณ ศรีอักษร ครับ
ขอให้ทางเลขารับไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและขอให้สมาชิกได้ตรวจดูถ้อยคำพูดของ
ตัวเองในรายงานการประชุมอีกครั้ง หากต้องการแก้ไข ขอให้ยกมือครับ หากไม่มีสมาชิกท่าน
ใดแก้ไขกระผมจะขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมขอให้การ
ยกมือ ครับ

นายก อบต.
ประธานสภา

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

- รับรอง ๒๐ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๐ เสียง
- ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง
- ลาประชุม - เสียง

เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนา
เกษม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
/ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอ พิจารณา

๕.๑ พิจารณาอนุมัติกู้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภา

ให้นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

นายก อบต.

สืบเนื่องจากได้รับหนังสือบันทึกข้อความจากกองการศึกษาเรื่อง ขออนุมัติกู้เงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันเป็นรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจำนวน ๓ รายการเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	กองช่าง โครงการก่อสร้างพื้น คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.นาเกษม.	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.ศรีเมือง.	๕๐,๐๐๐.๐๐	

สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า ๒ ประการ คือ ๑.อบต.ได้จัดทำโครงการของบก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจากกรมส่งเสริมฯจำนวน ๒ แห่งๆละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรมได้จัดสรรงบประมาณมาให้จำนวนแล้วมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีผู้ประกอบการมาเสนอราคา เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์บางอย่างไม่มีในท้องตลาด จึงได้ทำการส่งคืนงบประมาณกลับกรมส่งเสริมฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณของเราในการดำเนินการ จึงทำให้การดำเนินการโครงการนี้ล่าช้า ๒.เนื่องจากทางกองช่างมีภารกิจเพิ่มขึ้นเนื่องจากทางวัดในพื้นที่ เช่น วัดบ้านเกษมก็ได้ขอความอนุเคราะห์ในการออกแบบเขียนแบบศาลาและทางวัดโนนใหญ่ก็ได้ขอออกแบบเขียนแบบในการก่อสร้างเมรุ ซึ่งทาง อบต.ก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการออกแบบเขียนแบบ จึงมีผลกระทบงานในหน้าที่ทำให้การดำเนินการตามโครงการพลอยล่าช้าไปด้วย

ประธานสภา อบต.

ให้ปลัด อบต. ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกู้เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ

/สภาท้องถิ่น...

สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

ประธานสภา

ตามที่ท่านนายก อบต.นาเกษม ได้ชี้แจงการกันเงินเบิกเหลืออมปี จำนวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน จึงขอมติสภาแห่งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกเหลืออมปี มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามทางผู้บริหารเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายพรชัย ไชยโคตร

สอบถามรายละเอียดโครงการก่อสร้างพื้น คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ตรงจุดไหน อย่างไร และรายละเอียดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.ทั้งสองแห่งด้วย

นายก อบต.

ตอบข้อซักถามที่สมาชิก อบต.สอบถามในการก่อสร้างพื้น คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ว่าการก่อสร้างยังไม่ชัดเจนเนื่องจากทางกองช่างยังไม่เสนอแบบขึ้นมาทราบแต่เพียงว่าอยู่ภายในเขต ศพด.โนนใหญ่ ส่วนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.นาเกษมจะรื้อโครงสร้างหลังคาตัวเก่าออกและก่อสร้างโครงสร้างหลังคาตัวใหม่แทน ส่วนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.ศรีเมืองต่อจากตัวเก่าไปทางทิศตะวันตก

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกครั้ง หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยในการกันเงินเบิกเหลืออมปีจำนวน ๓ โครงการ ขอให้ยกมือครับ มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ทั้งหมด จำนวน ๒๑ ท่าน ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงิน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- อนุมัติ ๒๐ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง
- ลาประชุม - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระนี้ เป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆมีสมาชิกสภาท่านใด จะนำเสนอปรึกษาหารือหรือสอบถามหรือไม่ ถ้ามีขอให้เสนอและ นำเรียนปรึกษาได้ เชิญครับ

นายก อบต.

๑.การประเมินความโปร่งใสของปช.ของท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีมีผ่านอยู่ ๘ แห่ง ในจำนวนนี้มี อบต.นาเกษมของเราที่ผ่านด้วย

๒.การร้องเรียน อบต.นาเกษมเรื่องท้วงเวลาในการออกหนังสือเชิญประชุม เดี่ยวให้ทางปรีด อบต.ได้เล่าในรายละเอียด

๓.วันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ นายอัมพล ขมิ้นแก้วจะไปซ่อมแซมถนนไปสำนักสงฆ์ไร่รองเมือง เดี่ยวทางผอ.กองช่างจะออกไปตรวจดูก่อน ปัญหาก็คือฝนตกทุกวันหากไปทำในช่วงนี้ก็จะยิ่งหนักกว่าเดิม

๔.ถนนสาย อบต.๓๑๕๗ จากหนองคก - โนนงาม แต่ก่อนก็มีปัญหาถนนเส้นหนองถาวรไปโนนสว่างมาปีนี้ก็มีปัญหาถนนเส้นนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ร้องเรียนล่าสุดก็ร้องเรียนเพจอุบลวันนี้ ที่ผ่านมามีฝนก็ตกตลอดอาทิตย์ที่ผ่านแล้วปลัด อบต.ก็ได้ไปซ่อม ซึ่งการซ่อมก็ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการทุกคนก็ช่วยกัน ก็คงเหลืออีกฝากหนึ่งก็จะได้ช่วยกันอีกครั้งหนึ่ง

ปลัด อบต.

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องร้องเรียนของ อบต.นาเกษม เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอความเป็นธรรมในการประชุมพิจารณาว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ อีกครั้งที่ขอด้วยกฎหมาย เนื่องจาก อบต.นาเกษมเรียกประชุมสภา

/สมัยสามัญ...

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ตำบลนาเกษม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ แต่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแก้ไขไม่ทันตามกำหนด เพื่อส่งให้ สมาชิกสภาได้อ่านพิจารณาก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน เนื่องผู้บริหารได้ให้พนักงานนำส่ง ระเบียบวาระการประชุมและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการร้องเรียน ก็หนักใจอยู่เหมือนกัน เพราะที่ผ่านมา ทาง อบต.ของเราที่มีการอะลุ่มอล่วยกันตลอดมาถ้าหากทำตามระเบียบมากจนเกินไปก็จะเกิดความไม่พอใจของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารตลอดจนพี่น้องประชาชนในตำบลนาเกษม แต่เรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรจะร้องเรียนเพราะมันเกิดความเสียหายกับองค์กรของเราและทำให้พี่น้อง ประชาชนและทุกๆฝ่ายเสียผลประโยชน์ หากไม่มีการร้องเรียน อบต.ของเราก็สามารถดำเนิน ตามโครงการต่างที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ๖๔ ได้ นับจากนี้ไปก็ไม่รู้ว่าทางอำเภอจะ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยเมื่อไร ยิ่งนานหลายเดือนก็ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายมาก เท่านั้น เพราะเราสามารถอนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีที่ผ่านมาไปพลางๆก่อน เท่านั้น

นายทองอินทร์ อัจฉริยะศรีเมื่อมีปัญหาแบบนี้แล้วอยากถามว่าสามารถใช้เงินงบกลางได้หรือไม่

นายกฤษฎา นาโสภณ ขอชี้แจงโครงการอบรมและศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)

สุทิ กัญญาพันธ์ เรื่องร้องเรียนพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องเล็กน้อย หากเป็นโมฆะไปจะทำอย่างไร ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาด้วยเพราะที่ผ่านมาได้มีการ อนุมัติกันมาตลอด

ปลัด อบต. จะเป็นโมฆะหรือไม่ก็ยังไม่รู้ก็ต้องรอให้ทางอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อน หาก ตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมจริงๆอำเภออาจจะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ เราดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบ

ประธานสภาฯ สอบถามเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง เรื่องก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมืองจะได้หรือไม่ได้กำลังประสานกับกรมส่งเสริม การ ปกครองท้องถิ่นอยู่ เพราะช่วงหนึ่งมีหนังสือสั่งการมาว่าโครงการนี้ถูกพับไปไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างได้ต่อไป กำลังประสานกับกรมอยู่เพื่อหาแนวทางการที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป สาเหตุความล่าช้าก็เกิดจากการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากการตอกเสาเข็มมาเป็นฐาน รากแผ่ ส่งเรื่องไปส่งเรื่องมาพอกรมอนุมัติมาก็ล่าช้าไปแล้ว พอจะดำเนินการต่อก็ทำไม่ทัน ตามนโยบายโครงการก็เลยเป็นอันพับไปอีก

นายพุทธา สายจำปา สอบถามหากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ผ่าน จะเอา งบประมาณจากส่วนไหนมาใช้จ่าย สามารถเอาเงินสะสมมาใช้จ่ายได้หรือไม่ อย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของคนใหม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

ปลัด อบต. ถ้าข้อบัญญัติยังไม่ผ่าน ให้อ้างระเบียบวิธีการงบประมาณ ข้อ ๗ พรบ.อบต. มาตรา ๘๗ พรบ.เทศบาล ข้อ๖๒ ที่ระบุว่า "ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทัน ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณที่แล้วไป พลางก่อน." ในส่วนของจ่ายยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการถ้าตามระบบเดิม อบต.เป็นคน จ่าย ถ้าข้อบัญญัติไม่ผ่านถ้าเป็นคนขึ้นทะเบียนใหม่จะยังไม่ได้ แต่ถ้าระบบใหม่คือระบบการ /จ่ายเบี้ยยัง...

จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคมที่กรมบัญชีกลางเป็นคนจ่ายถ้าข้อบัญญัติไม่ผ่านกรมบัญชีกลางจะจ่ายให้
หรือไม่ ก็ยังไม่รู้ แต่คิดว่าน่าจะเบิกจ่ายได้ เพราะทาง อบต.ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ไปหมดแล้ว

ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

รับทราบ
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม
ประธานสภาจึงกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) สุเวชร์ กาทอง กรรมการ
(นายสุเวชร์ กาทอง)

(ลงชื่อ) สุรียนต์ กัลยาพงษ์ กรรมการ
(นางสุรียนต์ กัลยาพงษ์)

(ลงชื่อ) กิตติศักดิ์ เหล่างาม กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เหล่างาม)

สภา อบต.ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)  ประธานสภาอบต.
(นายสำลี สิงห์ทอง)